

*

THƯ CẢM ƠN

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (YAGI), trên địa bàn thành phố Tuyền Quang đã xảy ra mưa lớn gây nên trận lũ lịch sử, làm thiệt hại nặng nề cho Nhân dân địa phương. Nhiều khu vực, dân cư bị ngập lụt sâu, chia cắt, cô lập; nhiều tuyến đường, công trình, nhà cửa, tài sản, gia súc, gia cầm và hàng nghìn ha lúa, hoa màu,... bị hư hại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

Trước tình hình đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố đã kịp thời chỉ đạo, huy động các lực lượng và Nhân dân tham gia ứng phó, cứu trợ nhằm khắc phục ngay hậu quả, giảm thiểu tác động của thiên tai, bão lũ. Cùng với đó, thành phố Tuyền Quang đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, thăm hỏi, giúp đỡ, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyền Quang; sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; sự quan tâm, sẻ chia, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí..., qua đó góp phần lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt và tình cảm "Tương thân, tương ái" của đồng bào ta; khích lệ, tiếp sức mạnh mẽ cho Nhân dân các dân tộc thành phố Tuyền Quang vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống và vươn lên để phát triển kinh tế - xã hội.

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyền Quang trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyền Quang; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm, chia sẻ, dành tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ to lớn, thiết thực đối với cán bộ, Nhân dân thành phố Tuyền Quang để khắc phục những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Kính chúc các đồng chí và toàn thể Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. THÀNH ỦY - HĐND - UBND
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHỐ TUYỀN QUANG
BÍ THƯ



Tạ Đức Tuyên